



กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแนะนำ
 สารสนเทศสำหรับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตนเองในช่วงวิกฤต COVID-19

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเริ่มผ่อนคลายลงบ้างแล้ว แต่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน ยังคงเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในระยะที่ 2 เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำคู่มือและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ครอบครัว ผู้สูงอายุ และการปฏิบัติตัวในที่สาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชนนำไปใช้ในระหว่างการแพร่ระบาดนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รวบรวมคู่มือและคำแนะนำสำหรับประชาชนทั้งในรูปแบบหนังสือ บทความ รวมถึงภาพ infographic เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วโดยทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลคู่มือและคำแนะนำสำหรับประชาชนได้ที่ <http://lib1.dss.go.th/covid/index.php/people-1> ซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศที่รวบรวมไว้ เช่น

- แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข
- แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) โดย กรมควบคุมโรค
- คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำ ความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค COVID-19 โดย กรมอนามัย

หากท่านต้องการค้นคว้าองค์ความรู้ในรูปแบบ infographic ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าถึงได้ที่

<http://lib1.dss.go.th/.../index.../knowledge/covid-19-knowledge>

นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังได้รวบรวมคู่มือ/คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ งานวิจัย และฐานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ทันที โดยเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางเดียวที่

<http://lib1.dss.go.th/covid>

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นแหล่งรวมคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่หลากหลาย ได้รับการตรวจสอบและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสารสนเทศเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2201 7250-55 หรือ 02 201 7000